



# Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)  
WEB: [WWW.VOVIWEB.ORG](http://WWW.VOVIWEB.ORG)

Số 470

ngày 11 tháng 7 năm 2004

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## *Thiên Quốc*

*Thiên Quốc sáng choang qui đạo pháp  
Thật thà thanh tịnh hiểu hành trình  
Quý yêu Trời Phật tâm càng minh  
Chuyển hóa thâm sâu đường chánh pháp*

*Kính bái,*

*Vĩ Kiên*

## **Mục Bé Tám từ 02/05/04 đến 08/05/04**

Copyright 2004 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

## **Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Nhân loại có hưởng được tình trời hay không ?
- 2) Du ngoạn có hữu ích gì không?
- 3) Tình Trời ban bằng cách nào?
- 4) Sự sống động của Trời Đất ở đâu?
- 5) Ánh sáng vô cùng tận làm được việc gì?
- 6) Những gì cần phát triển?
- 7) Già rồi không chịu nghỉ tiếp tục phục vụ mãi hay sao?

<p><b>1) Singapore, 02-05-04 6 : 53 AM</b>  <i>Hỏi : Nhân loại có hưởng được tình trời hay không ?</i></p> <p>Đáp : Thưa nhân loại chịu tu đúng pháp sẽ tận hưởng được tình trời</p> <p><b>Kệ :</b>  <i>Thành thật tu tâm sống với Trời      Qui nguyên thiên giác khắp nơi nơi      Trời cao bể rộng chiếu do Trời      Học hỏi không ngừng rất thanh thoi</i></p>	<p><b>2) Star Cruise, 03-05-04 6: 05 AM</b>  <i>Hỏi: Du ngoạn có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa du ngoạn rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Du hành thanh tịnh rất chuyên cần      Giữ giới thân tâm qui một mối      Hướng thượng bình tâm trong lĩnh hội      Tình Trời tận độ tiến từ hồi</i></p>
<p><b>3) Star Cruise, 04-05-04 7:00 AM</b>  <i>Hỏi: Tình Trời ban bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thưa tình Trời ban bằng nguyên khí của Trời Đất</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Yêu thương tận độ quý hơn vàng      Sáng suốt ban ơn tự cảm an      Học hỏi không ngừng gieo ý tốt      Trí tâm thanh nhẹ tự phân bàn</i></p>	<p><b>4) Star Cruise, 05-05-04 6: 20 AM</b>  <i>Hỏi: Sự sống động của Trời Đất ở đâu?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự sống động của Trời Đất liên hệ với chấn động của vũ trụ</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Qui hội tình Trời chuyển pháp luân      Minh tâm kiến tánh pháp môn huân      Tình Trời ban chiếu trên muôn nẻo      Tiến hóa không ngừng pháp giới theo</i></p>
<p><b>5) Singapore, 06-05-04 12:50 AM</b>  <i>Hỏi: Ánh sáng vô cùng tận làm được việc gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa ánh sáng vô cùng tận xây dựng tất cả</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Ánh sáng thanh bình chiếu tận nơi      Ân ban đời đạo khắp nơi nơi      Qui nguyên thiên giác hiểu chơn lời      Thức giác chính mình tiến hợp thời</i></p>	<p><b>6) Singapore, 07-05-04 5: 50 AM</b>  <i>Hỏi: Những gì cần phát triển?</i></p> <p>Đáp: Thưa những nhu cầu cần thiết rất cần sự phát triển</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thực hành chánh pháp cần thanh tâm      Tiến hóa thâm sâu chẳng giải lầm      Chơn hợp không còn gieo ý động      Quán thông đời đạo chẳng cầu mong</i></p>
<p><b>7) Singapore, 08-05-04 3: 30 aM</b>  <i>Hỏi: Già rồi không chịu nghỉ tiếp tục phục vụ mãi hay sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa già rồi trí óc còn minh mẫn rất cần phục vụ như sinh</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thân già lê lét khắp năm châu      Tự thức giải mê tự giải sầu      Qui hội tình người tự tiến mau      Tình Trời sống động chuyển phân mầu</i></p>	

---

## TRÍCH BĂNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

---

### TU ĐẠT TỚI BÌNH TÂM



Có một cơ hội để các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau, tôi thấy cái chuyện đó rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau sau một lời trau dồi sửa đổi thì sẽ giúp nhau khắc phục những sai lầm và chấp nê của thế gian.

Chúng ta phải luôn nhớ rằng Vô Vi động rồi hết động, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chẳng có vui, thì các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau khi đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa, không phải tới thiên đường này các bạn mới nói pháp được. Các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được, các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp được. Nơi nào cũng đều có pháp, vì chúng ta sẵn có điển. Từ động loạn chúng ta sửa chữa cho nó đến thanh tịnh, thì ở lúc nào và giới nào chúng ta cũng thanh tịnh và hòa đồng với tất cả

---

#### Thông Báo của UBTCĐH Tỉnh Trời Tận Độ 2004 Tại Honolulu, Hawaii

---

Kính thưa Quý Bạn Đạo,

Xin quý bạn lưu ý:

1) Xin quý bạn đạo thông báo cho BTC hãng máy bay, số chuyến bay, ngày và giờ đến, từ phi trường nào và ngày giờ ra về **trễ nhất là ngày 25 tháng 7 năm 2004** để chúng tôi có đủ thì giờ lo vấn đề đưa rước tại phi trường cho các bạn đạo ghi danh ở khách sạn Ala Moana (Xin xem phiếu ghi danh đưa đón đính kèm).

2) Vì điều luật an ninh của hãng tàu, chúng tôi cần cho hãng tàu biết Số Thông Hành (Passport Number), Ngày/Tháng/Năm Sinh (Date of Birth) và Tên như trong Passport của mỗi hành khách (LEGAL NAME) trước khi được cấp vé tàu. **Xin quý bạn nào chưa thông báo những điều trên vui lòng liên lạc cùng BTC càng sớm càng tốt trước ngày 15 tháng 7 2004.**

3) Chúng tôi sẽ gửi tất cả cẩm nang trong vòng tháng 7 cho quý bạn. Xin quý bạn xem kỹ chi tiết trong cẩm nang và thông báo ngay cho BTC nếu có điều gì sai biệt.

4) Tất cả quý bạn đạo đều phải có **sổ thông hành** (passport) hoặc **thẻ xanh** mới được lên tàu, kể luôn cả bạn đạo ở Mỹ. Xin quý bạn nhớ đem giấy tờ cần thiết.

**Để tránh những rắc rối khi làm thủ tục lên tàu, xin quý bạn lưu ý về các giấy tờ cần thiết để lên tàu. Hãng tàu sẽ không hoàn trả lại tiền trong trường hợp quý bạn không đủ giấy tờ để đi tàu.**

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn, và ước mong sẽ được hội ngộ cùng Đức Thầy và quý bạn tại Đại Hội Tỉnh Trời Tận Độ.

Kính thư,  
UBTCĐH VV QT

## Phiếu Ghi Danh Chuyến Vận

### Đại Hội Tình Trời Tận Độ

Tại Honolulu, Hawaii

(xin điền Họ và Tên bạn đạo của nhóm kể cả trẻ em)

Hạn chót Thông Báo về Chuyến Vận cho BTC: 15 tháng 7 2004

Họ và Tên	Thành Phố	Quốc Gia

*Xin quý bạn ghi rõ máy bay khởi hành từ phi trường nào trong trường hợp có đổi chuyến bay để tiện cho Ban Chuyển vận.*

Khởi hành từ phi trường:	Ngày	Giờ	Hãng hàng không	Số chuyến bay
Đến Honolulu Int Airport (HNL)				
Đi				

#### Chuyến Vận cho Đại Hội :

**Lưu Ý:** Ngày đến 26, 27 hoặc 28 tháng 8 năm 2004: BTC sẽ đón bạn đạo từ phi trường HONOLULU International Airport (HNL) về khách sạn ngày 26, 27, và 28 tháng 8 năm 2004 cho những bạn đạo ghi danh ở khách sạn ALA MOANA mà thôi. Ngoài những ngày kể trên xin quý bạn vui lòng tự túc.

Ngày về 5 tháng 9, 6 tháng 9 hoặc 7 tháng 9: Ban Chuyển Vận sẽ sắp xếp cho bạn đạo ở khách sạn Ala Moana ra về phi trường theo danh sách ghi danh với BTC. Quý bạn đạo về ngày 5 tháng 9 trước 6:30 chiều có thể lấy taxi tự túc từ bến tàu. Quý bạn đạo ra về sau 6:30 chiều có thể đóng tiền thêm để đi du ngoạn và đưa ra phi trường (xin xem thông báo về du ngoạn). Khi ra phi trường, xin quý bạn đạo cho khoảng 1 USD tiền tip cho nhân viên phục vụ đưa xe cho quý bạn ra phi trường.

Phiếu Ghi Danh Chuyến Vận xin gửi về:

Bạn đạo tại Mỹ, Úc Châu, và Á Châu:

Mai Nguyen P.O. Box 5234  
Oroville, CA 95966, USA Tel: (530) 589-6972 Email: [maioro@yahoo.com](mailto:maioro@yahoo.com)

Bạn đạo tại Canada:

Phan Cao Thăng  
7021 Louis Hebert Apt 1C, Ville Lasalle, Quebec H8N 3E9, Canada  
Tel: (514) 367-3961 Email: [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

Bạn đạo tại Âu Châu:

Dominique Santelli – Thiên Viện Quy Thức  
220 Le Senaillet  
74500 Publier, France Tel: (0)(4) 50708355  
Email: [santelli.dominique@wanadoo.fr](mailto:santelli.dominique@wanadoo.fr)

---

## THƠ

---

### NGÀY CỦA CHA

Hôm nay ngày của Cha tôi  
Là người yêu quý đời đời yêu thương  
Cha tôi là một đẹp gương  
Là người mở lối mở đường tâm linh  
Ngày ngày dạy dỗ tận tình  
Thương yêu tha thứ hy sinh giúp đời  
Dạy tôi ăn ở dịu hiền  
Thay Trời thế Phật liên miên giúp người  
Cha tôi ít lúc thành thời  
Cha tôi đi rất nhiều nơi thế trần  
Cha tôi chẳng quản xa gần  
Ở đâu cũng lăm người thân theo người  
Luôn luôn thần thức thẩm tười  
Lúc nào cũng vẫn nụ cười trên môi  
Dạy người đẹp bỏ cái tôi  
Tự tu tự tiến giúp đời thăng hoa  
Nhắc người đừng cảm rên trui  
Hy sinh tha thứ đem vui cho đời  
Nhẫn hòa giúp mở trí khôn  
Mở lời thân ái ôn tồn dựng xây  
Chẳng hề nghĩ tới thân mình  
Đời người là ánh bình minh rạng ngời  
Gian nan khó nhọc vẫn tươi  
Lúc nào cũng vẫn nụ cười thương yêu  
Tôi thương tôi quý Cha nhiều  
Đêm ngày lập hạnh cho siêu nhẹ hồn  
Nhờ Cha giúp mở trí khôn  
Xa xuôi con gửi nụ hôn chân tình  
Nguyện tu nguyện sửa hết mình  
Để đến ơn nghĩa thâm tình của Cha  
Nguyện cầu với Đức Di Đà  
Quán Âm Bồ Tát thiết tha độ người  
Dallas, 06-19-04  
Kính bái  
Nguyễn Đình Trí

=====

### ĐỨC PHẬT VĨ KIÊN

Tấm lòng trời biển rộng bao la  
Thế Thiên hành đạo chốn ta bà  
Thiên tâm ai có Vô Vi Đạo  
Mở rộng Từ Bi đến mọi nhà  
Trung tâm Thiên Giới đồng qui tụ  
Những bậc Thánh Hiền hướng thiện Cha

Cứu khổ tâm thanh người có khổ  
Thiên tâm chiếu sáng cõi lòng ta.  
5 THÀNH - CỬ CHI  
(01-06-2004)

=====

### PHẠM PHU TỤC TỬ

(Họa y vận bài "Đức Phật Vĩ Kiên")  
Vì nhiễm trược trần phải hét la  
Khổ đau lên xuống cõi ta bà  
Mê đời bao kiếp, quên đường Đạo  
Ngoại cảnh ham vui, chẳng nhớ Nhà  
Phá tán Điển Hồn không hội tụ  
Thu gom ô trược khó về Cha  
Cuộc đời vốn khổ càng thêm khổ  
TA cứ vô tình huỷ diệt TA!

THIÊN ĐĂNG

(02-06-2004)

=====

### KHẢO THÍ

(Tặng quý ĐH đi Sing)

Tu học xong rồi phải dự thi,  
Kiếm năng lực Điển - hạnh Từ Bi;  
Cân lường TÂM ĐẠO bao nhiêu ký,  
Đo đạt TÌNH THUỞNG được mấy ly?  
Có phải sướng vui thì hội tụ,  
Còn khi nguy khốn vội chia ly?  
Thề non hẹn biển - cần minh chứng,  
Xem thử đã tròn TRÍ - DŨNG - BI ?!

THIÊN ĐĂNG

(PN, 02-06-2004)

=====

### QUY Y TAM BẢO

QUY theo Chơn Pháp của Thầy truyền  
Y đó thực hành dứt đảo điên  
PHẬT ấy tịnh thanh trong Đại Định  
PHÁP là phương tiện để quy nguyện  
TĂNG là thể xác của hành giả  
TRONG mở thông rồi tiếp Điển Thiên  
VÔ vọng vô cầu ly Tự Ngã  
VI chơn vi diệu đặc Thần Tiên.

THIÊN TÂM

(PN, 31-05-2004)

## **QUY Y TAM BẢO**

*(Hoạ y vận bài của huynh TT)*

*QUY không tịch tịnh tự thiên truyền*

*Y giáo phụng hành phật tế điền*

*PHẬT tâm giác ngộ giới huệ định*

*PHÁP bất nhị môn vô môn thiên*

*TĂNG thân hòa hợp đồng tu tiến*

*TRONG soi hồn viá xuất thăng thiên*

*VÔ ra hơi thở lắng lòng nghe*

*VI diễn lặng im chuyển hoá tiên*

**5 THÀNH**

*(Củ Chi, 01-06-2004)*

=====

**CÁI TA**

*Cái Ta thực thể lắm chơn*

*Cho mình là phải là hơn mọi người*

*Tranh giành địa vị ở đời*

*Phàm phu nhân thế mọi nơi xá gì*

*Tâm là ý chánh của người*

*Lo tu sau để đời đời không luân*

*Mãi lo giàng lấy lợi danh*

*Chết xa địa ngục mới đành bó tay*

*Cái Ta chơn Chánh giúp người*

*Cùng tâm tu luyện để đời noi theo*

*Không còn động loạn gieo neo*

*Để tâm thanh tịnh hướng theo Phật Trời*

*Cái Ta bất chánh hại đời*

*Làm tâm loạn động khiến người ngu si*

*Không còn tâm tánh từ bi*

*Gây bao nhiêu cảnh biệt ly khổn cùng*

*Hỡi người thức tỉnh mau đi*

*Cùng Thiên Phật Pháp vô vi cứu đời*

*Thầy mình đã dạy nhiều rồi*

*Đó là nguyên lý ngàn đời không sai*

*BILI (Vôvi)*

---

## **BẠN ĐẠO VIẾT**

---

**Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo.**

**Trước tiên con xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn đức thầy đã cho chúng con cơ hội qui tụ về đây trong khóa sống chung mà thầy đã ban tên là “ Thực Hành Sum Họp ” và cảm ơn đức thầy vì lòng từ bi đã không quản ngại tuổi cao và sức khỏe đến đây dạy dỗ và chung vui với các con.**

Niềm vui chung cho tất cả huynh đệ tử muội Vô Vi được Đức Thầy cho phép hội tụ về đây chung sống trong bầu không khí ấm áp thanh nhẹ với tình thương yêu vô cùng của Đấng Thượng Đế và Đức Thầy.

Chúng ta, những hành giả Vô Vi là những nhân sinh may mắn nhất ở trên quả địa cầu này. Được mang kiếp làm người, có cơ hội thăng hoa, tu tiến tức là đã vượt qua được đại gian nan thứ nhất, một trong tứ đại gian nan của nhà Phật đó chính là: Thân nhân nan đắc. Thân người khó được, một khi có được mà lại không biết bảo tồn tu tiến, nếu lỡ mai kia bị mất đi có muốn tìm lại thì cũng không khác gì đi dò kim dưới đáy biển.

Có được thân người, nhưng nếu muốn bảo tồn thì phải biết tu sửa và muốn tu sửa phải học phật pháp nhưng Phật pháp lại khó nghe. Chúng ta lại gặp phải cái khó thứ hai tức là: Phật pháp nan vấn. Lời Phật dạy rất khó nghe, nhưng may thay cái nan giải đó chúng ta đã được Đức Thầy sử dụng những phương tiện huyền xảo từ Vô Vi lẫn Hữu Vi một cách diệu dụng qua những lời giảng giải rõ ràng, minh bạch, thực tế và đầy đủ cùng với phương pháp thực hành rất thực dụng, khoa học và hữu hiệu trong tứ diệu pháp thiên Vô Vi tức là: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiên Định và Niệm Phật. Nhờ Đức Thầy khuyến bảo và thúc đẩy hành giả Vô Vi ngày đêm hành pháp trở nên siêng năng và cần mẫn hơn nhờ vậy tư tưởng và thân thể được thanh lọc trở nên thanh nhẹ, gặp nhiều thuận duyên, xa rời được ác trước, vượt qua khỏi được cái đại gian nan thứ ba tức là: Thiệt duyên nan ngộ. Cái đó chúng ta có thể chứng minh

một cách hùng hồn bằng sự hòa thuận gặp gỡ của toàn thể hành giả Vô Vi khắp nơi được duyên lành qui tụ về đây trong biển tình bao la, thanh nhẹ của Đức Thầy.

Được sống chung vui và gần gũi với Đức Thầy thì cũng không khác gì vượt qua được cái đại gian nan thứ tư trong tứ đại nan đó là: Quốc Phật nan sanh. Thật vậy mình đang chung sống kề cận bên Đức Thầy tức là được cái điểm phúc may mắn đang được sống trong niềm an lạc thanh tịnh của Phật quốc đó các bạn.

Tóm lại, chúng ta những hành giả Vô Vi là những con người có được đại phước đức, đại nhân duyên nên mới được Đức Thầy chỉ dẫn và dìu dắt tận tình trên tuyến đường tâm linh đầy cam go và cám dỗ. Cho nên chúng ta phải biết trân quý và siêng năng hành pháp để không phụ công ơn dìu dắt của Đức Thầy và luôn luôn được hội nhập hòa sống trong tình thương yêu của Đấng Thượng Đế và Đức Thầy .

Cám ơn Đức Thầy, cám ơn toàn thể quý bạn đạo.

Nguyễn Minh Châu (New York)

====

### **Thực Hành Sum Hạp**

Buổi trà đàm

Số nhỏ bạn đạo 97 người tạo một bầu không khí gia-đình ấm cúng, xung quanh vài ấm nước trà, vài hộp bánh ngọt làm quen mở màn cho buổi trao đổi sự hiểu biết và kinh nghiệm tu học qua chủ đề THỰC HÀNH SUM HỢP

Bạn đạo vùng Đông Bắc Mỹ Châu cảm thấy thiếu thốn những buổi hội ngộ giữa các bạn đạo của vùng tam giác Ontario-Quebec- Đông Bắc Mỹ. Với sự hiện diện của Đức Thầy hoặc vắng mặt của Ngài, bạn đạo vẫn ao ước sum hạp quây quần bên ấm trà nóng để nhắc nhở nhau, khích lệ nhau trên con đường tu sửa trở về Nguồn Cội.

Thành tâm thực hành chơn pháp, sẽ được cơ duyên sum hạp, để quý thương nhau nhiều hơn, để thông cảm nhau nhiều hơn, và để xóa bỏ những tranh chấp nhỏ nhỏ. Có sum hạp rồi, chúng ta sẽ trở về địa phương thực hành nhiều hơn. Một mối tương giao chặt chẽ giữa Thực hành - Sum Hạp và Sum Hạp - Thực Hành.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, vì công việc sở làm, nhiều bạn đạo vắng mặt, đã đến với chúng ta bằng ý tưởng, chia sẻ với chúng ta những giây phút quý báu tâm linh này.

Đến với nhau bằng tư tưởng hoặc đến với nhau bằng thể xác, vẫn đòi hỏi thật tâm thực hành của mỗi hành giả. Sum hạp quây quần bên nhau, nhưng rồi mỗi cá nhân vẫn đơn thân độc mã trên con đường đào sâu Chơn Lý, trở về Ta với Ta.

Xin thành thật cảm ơn quý anh chị trong ban tổ chức, giúp cho chúng tôi cơ hội trở về với chính mình nhiều hơn, sau những ngày vui sống bên nhau.

Kính

Thanh Truyền (Montréal)